

Số: / BC- TB&XH

Mỹ Tú, ngày 21 tháng 6 năm 2023

BÁO CÁO

Về việc giải trình kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 8 của HĐND huyện khóa XII

Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện Mỹ Tú.

Thực hiện Công văn số 728/UBND-TH ngày 19/6/2023 của Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Mỹ Tú về việc giải trình kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 8 của HĐND huyện khóa XII (gọi tắt là Công văn số 728/UBND-TH).

Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội huyện Mỹ Tú phối hợp BHXH huyện báo cáo giải trình kiến nghị của cử tri các xã, cụ thể như sau:

1. Cử tri xã Long Hưng, Mỹ Phước, Mỹ Tú kiến nghị sớm áp dụng chính sách cho xã an toàn khu, nhất là chế độ hỗ trợ bảo hiểm y tế (BHYT) cho nhân dân:

Ngày 27/5/2022 Chính phủ đã ban hành văn bản dự thảo sửa đổi một số điều của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 07/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT (theo Công văn số 2830/BYT-BH ngày 31/5/2022 của Bộ Y tế về việc xin ý kiến dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP) bổ sung hai đối tượng: người dân sinh sống ở các xã an toàn khu, vùng an toàn khu cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ; người dân tộc thiểu số thoát nghèo theo Quyết định số 861/QĐ-TTg.

Trong khi chờ đợi văn bản sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP được áp dụng, BHXH tỉnh Sóc Trăng đã ban hành Công văn số 1268/BHXH-QLTST ngày 19/6/2023 xin ý kiến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sóc Trăng về tiếp tục hỗ trợ thẻ BHYT cho người dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn.

2. Cử tri xã Long Hưng, Hưng Phú đề nghị ngành Thương binh Xã hội và BHXH huyện khi in thẻ BHYT hộ dân nên in theo đúng thứ tự danh sách của xã gửi, giúp cho cán bộ xã, áp đỡ vất vả khi ngồi lựa từng thẻ người dân từng áp. Kiến nghị khi công nhận chính sách cho người cao tuổi nên cấp đồng thời BHYT cho đối tượng kịp thời sử dụng luôn. Đề nghị Ngành Bảo hiểm nghiên cứu bán loại BHYT đặc biệt cho người dân mua để khi điều trị bệnh được thanh toán 100% tất cả chi phí, không cần bỏ tiền thêm.

2.1. Cử tri xã Long Hưng, Hưng Phú đề nghị ngành Thương binh Xã hội và BHXH huyện khi in thẻ BHYT hộ dân nên in theo đúng thứ tự danh sách của xã gửi, giúp cho cán bộ xã, ấp đỡ vất vả khi ngồi lựa từng thẻ người dân từng ấp.

BHXH huyện đề nghị UBND các xã phối hợp chỉ đạo cán bộ phụ trách công tác lập danh sách cấp thẻ BHYT, lập danh sách theo từng ấp gửi về BHXH huyện để làm căn cứ cấp thẻ BHYT theo từng ấp đúng danh sách.

2.2. Kiến nghị khi công nhận chính sách cho người cao tuổi nên cấp đồng thời BHYT cho đối tượng kịp thời sử dụng:

Theo quy trình đề nghị công nhận chính sách cho người cao tuổi, UBND các xã tổng hợp danh sách người cao tuổi gửi về Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội tổng hợp trình UBND huyện ra quyết định công nhận, sau đó khi có quyết định công nhận người cao tuổi UBND các xã lập danh sách đề nghị cấp thẻ BHYT gửi Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội xác nhận chuyển danh sách qua BHXH huyện để cấp thẻ. BHXH căn cứ danh sách cấp thẻ BHYT theo quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ trong 05 ngày làm việc (trừ thứ 7, chủ nhật).

BHXH huyện luôn phối hợp thực hiện tốt trong công tác cấp thẻ BHYT cho đối tượng người cao tuổi, khi nhận được danh sách đề nghị từ các UBND các xã BHXH huyện tiến hành cấp thẻ theo đề nghị theo đúng quy định.

2.3. Đề nghị Ngành Bảo hiểm nghiên cứu bán loại BHYT đặc biệt cho người dân mua để khi điều trị bệnh được thanh toán 100% tất cả chi phí, không cần bỏ tiền thêm.

BHYT là một chính sách xã hội quan trọng, mang ý nghĩa nhân đạo và có tính chia sẻ cộng đồng sâu sắc, được Đảng và Nhà nước ta hết sức coi trọng và là một trong những chính sách trụ cột trong hệ thống các chính sách an sinh xã hội của nước ta. Thực hiện theo Nghị định 146/2018/NĐ-CP ban hành ngày 17/10/2018 có quy định và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế 2008 sửa đổi bổ sung năm 2014. Theo đó, quyền lợi và mức hưởng khi thăm, khám chữa bệnh BHYT sẽ được phân loại theo các nhóm đối tượng cụ thể.

Trên đây là báo cáo thực hiện Công văn số 728/UBND-TH Về việc giải trình kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 8 của HĐND huyện khóa XII của Phòng LĐTB&XH - BHXH huyện Mỹ Tú./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT.

**KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

Nguyễn Văn Hải

